

Assurity[®]

Bảo Hiểm Bảo Vệ Trọn Đời+



Bảo Vệ Những Người Quan Trọng Nhất

Đảm bảo rằng những người phụ thuộc vào quý vị có chỗ dựa khi quý vị không còn nữa với bảo hiểm trọn đời của Assurity. Đây là giải pháp bảo vệ với chi phí hợp lý và sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt cuộc đời, giúp gia đình của quý vị luôn ổn định trước mọi biến cố trong cuộc sống.



Bảo Hiểm Trọn Đời Với Chi Phí Hợp Lý Và Hơn Thế Nữa

Bảo Hiểm Bảo Vệ Trọn Đời+ của Assurity là giải pháp bảo hiểm trọn đời, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của quý vị trong suốt cuộc đời. Bảo hiểm cung cấp **phúc lợi tử vong được đảm bảo**, tức là khoản tiền trả cho những người thân của quý vị sau khi quý vị qua đời, cũng như các **phúc lợi sống**¹ để quý vị có thể sử dụng tiền mặt khi ốm đau. Đăng ký dễ dàng. Quý vị thậm chí không cần phải kiểm tra y tế.

Lợi Ích Của Bảo Hiểm Bảo Vệ Trọn Đời+:

☑ **Duy Trì Suốt Đời**

Hưởng phúc lợi vượt trội và miễn thuế thu nhập với mức giá và phạm vi bảo hiểm không đổi, bất kể tình trạng sức khỏe của quý vị trong tương lai.

☑ **Tăng Giá Trị Tiền Mặt**

Hợp đồng bảo hiểm của quý vị đi kèm với một khoản tiết kiệm tích hợp gọi là giá trị tiền mặt. Quý vị có thể rút hoặc vay tiền² một cách linh hoạt từ khoản tiết kiệm này để trang trải các chi phí như học đại học, nghỉ hưu hoặc các nhu cầu khác.

☑ **Nhận Lại Cổ Tức**

Hưởng lợi từ thành công của Assurity thông qua một khoản chi trả hàng năm đầy tiềm năng được gọi là cổ tức.³ Quý vị có thể sử dụng số cổ tức này để mở rộng phạm vi bảo hiểm, giảm phí bảo hiểm hoặc nhận dưới dạng tiền mặt.

☑ **Thêm Phạm Vi Bảo Hiểm Tùy Chọn**

Tùy chỉnh hợp đồng bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu của quý vị bằng các điều khoản bổ sung bảo hiểm nhân thọ, tạm dừng thanh toán nếu quý vị không thể làm việc do thương tật toàn bộ và nhiều nguyên nhân khác.

Bảo hiểm trọn đời sẽ giúp đỡ những người phụ thuộc vào quý vị:



Chi trả chi phí tang lễ



Thanh toán hết khoản thế chấp hoặc các khoản nợ khác



Kiểm soát tốt chi phí sinh hoạt trong gia đình



Để dành tiền học đại học



Duy trì hoạt động kinh doanh của gia đình

Hưởng Phúc Lợi Sống Trọn Đời

Hợp đồng bảo hiểm cho phép quý vị nhận trước một phần phúc lợi tử vong của mình, từ đó **giúp giảm bớt gánh nặng chăm sóc** cho gia đình mà không phải trả thêm chi phí.¹ Quý vị có thể sử dụng số tiền này để chi trả hóa đơn y tế, chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc bất kỳ nhu cầu nào khác khi được chẩn đoán là có một sự cố y tế đủ điều kiện:

- **Bệnh mạn tính**, khi quý vị cần trợ giúp cho các hoạt động sinh hoạt cơ bản như ăn, tắm, di chuyển, mặc quần áo và sử dụng nhà vệ sinh
- **Các bệnh hiểm nghèo** như nhồi máu cơ tim, đột quy và ung thư
- **Bệnh nan y**, khi quý vị chỉ còn chưa đến 12 tháng để sống

Câu Chuyện Của Kevin

Ở tuổi 64, Kevin đã sử dụng các phúc lợi sống trong hợp đồng bảo hiểm trọn đời của mình để giúp bản thân vượt qua thời gian chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tiền liệt đầy khó khăn. Bằng cách chi trả sớm 30,000 USD trong phúc lợi tử vong trị giá 100,000 USD của mình, Kevin **đã nhận được hơn 21,000 USD để giúp trang trải chi phí trong quá trình hồi phục**. Sau khi được chi trả sớm, Kevin vẫn còn 70,000 USD phúc lợi tử vong trong bảo hiểm của mình. Số tiền này là chỗ dựa cho ông và gia đình trong tương lai.

.....



Đảm Bảo Sự Ổn Định

Giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm trọn đời của quý vị được đảm bảo sẽ tăng theo thời gian. Điều này có thể biến đây trở thành một lựa chọn tuyệt vời để duy trì lợi thế trước bối cảnh bất ổn của thị trường trong những thời điểm khó đoán trước.

Hình minh họa dựa trên nam giới, 54 tuổi, ưu tiên không hút thuốc lá, thanh toán đến năm 100 tuổi. Phúc lợi ròng của điều khoản bổ sung được chi trả sẽ được tính bằng giá trị hiện tại của khoản phúc lợi tử vong được chi trả sớm trừ đi phí hành chính. Phúc lợi tử vong, phí bảo hiểm và các giá trị của hợp đồng sẽ giảm đi theo tỷ lệ phần trăm của phúc lợi tử vong được chi trả sớm.

Tùy Chọn Hợp Đồng Bảo Hiểm

Bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của quý vị. Chuyên gia tài chính của quý vị có thể đưa ra hướng dẫn về các lựa chọn để quý vị cảm thấy tự tin rằng gia đình và tương lai của mình được bảo vệ.

Số Tiền Phúc Lợi

Phạm vi bảo hiểm bắt đầu từ 10,000 USD trở lên để giúp cung cấp cho người thân của quý vị một mạng lưới an toàn về tài chính.

Tùy Chọn Thanh Toán

Kỳ hạn thanh toán đa dạng để đáp ứng mục tiêu và ngân sách của quý vị: 10 năm, 20 năm, đến năm 65 tuổi hoặc đến năm 100 tuổi.⁴

Phúc Lợi Bổ Sung

Quý vị có thể thêm các biện pháp bảo vệ bổ sung và đặc điểm khác vào hợp đồng bảo hiểm của mình bằng cách chi trả thêm một khoản phí.

Điều Khoản Bổ Sung Phúc Lợi Tử Vong Do Tai Nạn	Cung cấp khoản thanh toán bổ sung cho người thân của quý vị trong trường hợp quý vị qua đời do tai nạn.
Điều Khoản Bổ sung Có Kỳ Hạn Cho Trẻ Em	Cung cấp bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cho con cái quý vị cho đến khi đủ 25 tuổi.
Điều Khoản Bổ Sung Bệnh Hiểm Nghèo	Chi trả cho quý vị khoản phúc lợi tiền mặt một lần khi ốm nặng hoặc gặp bệnh trạng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc ung thư.
Điều Khoản Bổ Sung Miễn Trừ Phí Bảo Hiểm Do Thương Tật	Tạm dừng thanh toán cho hợp đồng bảo hiểm của quý vị khi quý vị bị thương tật toàn bộ và không thể làm việc.
Điều Khoản Bổ Sung Bảo Đảm Quyền Mua Bảo Hiểm	Cho phép quý vị mua bảo hiểm bổ sung tối đa năm lần trước sinh nhật 40 tuổi mà không cần thẩm định.
Điều Khoản Bổ Sung Bảo Hiểm Có Kỳ Hạn	Cung cấp bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn 10, 20 hoặc 30 năm.
Điều Khoản Bổ Sung Mua Thêm Bảo Hiểm Đóng Phí Một Lần (Phí Bảo Hiểm Định Kỳ hoặc Phí Bảo Hiểm Một Lần)	Cho phép quý vị đóng thêm tiền vào hợp đồng bảo hiểm để tăng giá trị tiền mặt và phúc lợi tử vong, một lần hoặc suốt đời.
Điều Khoản Bổ Sung Phúc Lợi Cho Người Đóng Phí	Miễn đóng phí cho hợp đồng bảo hiểm của con quý vị đến khi tròn 25 tuổi nếu quý vị qua đời hoặc không thể làm việc do thương tật toàn bộ.

Tôi Cần Chi Trả Bao Nhiêu?

Không có câu trả lời chung cho tất cả các trường hợp khi nói đến bảo hiểm nhân thọ. Gia đình của quý vị có thể phụ thuộc vào phúc lợi bảo hiểm trong nhiều năm tới. Chuyên gia bảo hiểm có thể giúp quý vị có được cái nhìn toàn diện hơn.

Nhận ước tính nhanh về nhu cầu bảo hiểm của quý vị.

Nhu cầu tức thời

(Thay thế cho thu nhập, chi phí tang lễ)

+

Chi phí đang trang trải

(Thế chấp, chăm sóc trẻ nhỏ, chi phí sinh hoạt)

+

Chi phí trong tương lai

(Giáo dục, nghỉ hưu, các mục tiêu khác)

=

Tổng Mức Bảo Hiểm Nhân Thọ Cần Thiết

Chi Phí Là Bao Nhiêu?

Chi phí cho phạm vi bảo hiểm của quý vị phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bất kể quý vị chi trả bao nhiêu, mức chi phí đó được bảo đảm sẽ không bao giờ thay đổi khi quý vị già đi. Ngoài ra, mọi hợp đồng đều đi kèm sẵn phúc lợi sống¹ và tăng giá trị tiền mặt. Dưới đây là một ví dụ về tính phải chăng của bảo hiểm. Một phụ nữ 30 tuổi có thể nhận được hợp đồng trị giá 100,000 USD với tất cả các đặc điểm sau:

100,000 USD

Trọn đời

.....

61.¹⁶ USD/tháng.

- Bảo Vệ Trọn Đời**
- Phúc Lợi Sống**
- Giá Trị Tiền Mặt**
- Cổ Tức Tiềm Năng**

Hình minh họa dựa trên nữ giới, 30 tuổi, ưu tiên không hút thuốc, thanh toán đến năm 100 tuổi.



Bảo hiểm Bảo Vệ Trọn Đời+ luôn bên quý vị ở cả hiện tại và trong tương lai. Mang lại cho những người thân yêu sự an tâm về tài chính mà họ cần để bảo vệ cuộc sống mà quý vị đã xây dựng.

Assurity®

Về Chúng Tôi

Trong hơn 130 năm qua, Assurity là chỗ dựa vững chắc cho các gia đình có thu nhập trung bình ở Mỹ. Chúng tôi luôn thực hiện sứ mệnh giúp mọi người vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc sống, mang đến sự an tâm mà quý vị có thể tin cậy.

Chúng tôi nỗ lực cung cấp các giải pháp bảo hiểm để tiếp cận để bảo vệ những điều quan trọng nhất. Dù là bảo hiểm nhân thọ, niên kim, thu nhập do thương tật hay các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe bổ sung, chúng tôi giúp các gia đình bảo vệ tương lai với giải pháp bảo vệ đơn giản và phải chăng.

Là một tổ chức tương hỗ và có chứng nhận Certified B Corporation, chúng tôi ưu tiên con người hơn lợi nhuận, mang tầm nhìn lâu dài và đảm bảo luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi tin vào sức mạnh cộng đồng để hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn.

Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng gia đình vững mạnh, cộng đồng bền chặt và một ngày mai tươi sáng hơn.

Dịch Vụ Khách Hàng

800-276-7619
Máy lẻ 4264

[assurity.com](https://www.assurity.com)

Certified



Công ty này đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về tác động xã hội và môi trường.

Corporation



1. Điều khoản bổ sung phúc lợi tử vong được chi trả sớm được áp dụng tại các tiểu bang cho phép. Các phúc lợi cho bệnh mạn tính và bệnh hiểm nghèo được áp dụng đến năm 70 tuổi.
2. Việc rút cổ tức hoặc khoản bổ sung đã đóng phí một lần, hoặc vay từ hợp đồng bảo hiểm sẽ làm giảm số tiền phúc lợi tử vong của quý vị. Phải giữ lại một số tiền tối thiểu để duy trì hiệu lực của hợp đồng. Có thể phải chịu một khoản phí khi rút tiền. Assurity có tính lãi suất cho các khoản vay từ hợp đồng.
3. Không đảm bảo việc nhận cổ tức và cổ tức được xác định dựa trên kinh nghiệm thực tế của Assurity so với tỷ lệ tử vong giả định, hiệu suất đầu tư và chi phí.
4. Độ tuổi phát hành cho các phương thức thanh toán 10 năm, 20 năm và thanh toán đến năm 100 tuổi: Từ 15 ngày đến 85 tuổi; Độ tuổi phát hành cho phương thức thanh toán đến năm 65 tuổi: 15 ngày đến 54 năm.

Quyền hủy bỏ – Hợp đồng này có thời gian cân nhắc miễn phí trong 30 ngày.

Khả năng gia hạn – Hợp đồng này có thể được gia hạn đến năm 121 tuổi.

Khả năng phản bác – Assurity có quyền phản bác tính hợp lệ của hợp đồng hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung kèm theo nào dựa trên những thông tin sai lệch quan trọng được trình bày trong đơn đăng ký. Assurity không thể phản bác tính hợp lệ của hợp đồng hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung kèm theo nào sau khi đã có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày phát hành, trừ trường hợp có khai báo gian lận trong đơn đăng ký, khi điều này được cho phép bởi pháp luật của tiểu bang nơi hợp đồng bảo hiểm được phát hành.

Tự tử – Nếu người được bảo hiểm qua đời do tự tử trong vòng hai năm kể từ ngày phát hành hoặc hai năm kể từ ngày khôi phục hợp đồng gần nhất, trách nhiệm của Assurity sẽ chỉ giới hạn ở việc hoàn trả số tiền phí bảo hiểm đã đóng, sau khi trừ đi các phúc lợi đã chi trả theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào.

Khai báo sai Tuổi và/hoặc Giới Tính – Nếu tuổi và/hoặc giới tính của người được bảo hiểm (nếu hợp đồng được phát hành dựa trên giới tính) trong đơn đăng ký bị khai báo sai, Assurity sẽ điều chỉnh hợp đồng và số tiền phúc lợi của bất kỳ điều khoản bổ sung nào theo số tiền mà phí bảo hiểm sẽ mua được cho đúng độ tuổi và/hoặc giới tính.

Chấm dứt hợp đồng – Hợp đồng sẽ chấm dứt sớm nhất vào một trong các trường hợp sau: khi phí bảo hiểm không được thanh toán vào cuối thời gian ân hạn; vào ngày Assurity nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng; khi người được bảo hiểm qua đời; khi số dư khoản vay vượt quá giá trị khoản vay; hoặc vào ngày hết hạn được ghi trong tài liệu phác thảo hợp đồng. Các điều khoản bổ sung có thể bao gồm các điều kiện hoặc hạn chế bổ sung.

Loại trừ – Điều khoản bổ sung phúc lợi tử vong được chi trả sớm sẽ không chi trả phúc lợi cho các bệnh do tự gây thương tích hoặc tự tử (dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí); nếu pháp luật hoặc chính phủ yêu cầu sử dụng điều khoản bổ sung này để chi trả cho yêu cầu thanh toán của các chủ nợ, dù trong trường hợp phá sản hay không; hoặc để đăng ký, nhận hoặc duy trì các phúc lợi hoặc trợ cấp của chính phủ. Điều Khoản Bổ Sung Phúc Lợi Tử Vong Do Tai Nạn không chi trả phúc lợi cho các tổn thất gây ra hoặc phát sinh do người được bảo hiểm điều khiển, học điều khiển hoặc phục vụ như một thành viên phi hành đoàn trên bất kỳ loại máy bay nào; tham gia hoạt động lướt lượn điều, khinh khí cầu, nhảy bungee, nhảy dù, lặn biển, lướt ván buồm, dù kéo, dù lượn có động cơ, leo núi hoặc leo vách đá, nhảy B.A.S.E., nhảy từ máy bay hoặc lặn hang động; lái hoặc tham gia bất kỳ phương tiện cơ giới nào trong các cuộc đua có tổ chức, trình diễn mạo hiểm hoặc thử nghiệm tốc độ; làm trong tài, huấn luyện, luyện tập hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi thể thao bán chuyên hoặc chuyên nghiệp nào mà người nhận bảo hiểm có nhận bất kỳ khoản thù lao hay bồi thường nào; mắc bệnh, nhiễm trùng hoặc có tình trạng sức khỏe khác không phải vì chấn thương cơ thể do tai nạn trong thời gian điều khoản này có hiệu lực; bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc bất kỳ hoạt động chiến tranh nào, dù có tuyên chiến hay không; đang phục vụ trong bất kỳ lực lượng vũ trang nào hoặc các đơn vị phụ trợ liên quan, bao gồm cả Vệ Binh Quốc Gia hoặc Lực Lượng Dự Bị Lục Quân, trừ khi tham gia huấn luyện nghĩa vụ quân sự dưới 60 ngày; nghiện ma túy hoặc rượu; bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, thuốc an thần, chất gây ảo giác, ma túy hoặc bất kỳ chất gây say nào khác, bao gồm cả thuốc kê đơn bị lạm dụng; say rượu (theo quy định của luật điều khiển phương tiện tại nơi xảy ra tổn thất) hoặc chịu ảnh hưởng của chất cấm hay ma túy (trừ trường hợp sử dụng đúng theo đơn thuốc của bác sĩ dành cho người được bảo hiểm); thực hiện hoặc cố gắng thực hiện hành vi phạm tội; bị giam giữ trong nhà tù hoặc cơ sở giam giữ của chính phủ; tham gia vào bạo loạn, nổi dậy hoặc phản loạn; lái taxi để nhận tiền công, thù lao hoặc lợi nhuận; tham gia vào nghề nghiệp bất hợp pháp; cố ý tự gây thương tích; tự tử hoặc cố gắng tự tử, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí; hoặc đi ra khỏi biên giới Hoa Kỳ hay Canada quá 14 ngày. Điều Khoản Bổ Sung Phúc Lợi Bệnh Hiểm Nghèo không chi trả phúc lợi cho các tình trạng bệnh gây ra hoặc phát sinh do người được bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc bất kỳ hoạt động chiến tranh nào, dù có tuyên chiến hay không; đang phục vụ trong bất kỳ lực lượng vũ trang nào hoặc các đơn vị phụ trợ liên quan, bao gồm cả Vệ Binh Quốc Gia hoặc Lực Lượng Dự Bị Lục Quân, trừ khi tham gia huấn luyện nghĩa vụ quân sự dưới 60 ngày; tham gia vào các hoạt động như lướt điều, khinh khí cầu, nhảy bungee, nhảy dù, lặn biển, lướt ván buồm, đua xe cơ giới, dù kéo, dù lượn có động cơ, leo núi hoặc leo vách đá, nhảy B.A.S.E., nhảy từ máy bay hoặc lặn hang động; nghiện ma túy hoặc rượu; say rượu (theo quy định của luật điều khiển phương tiện tại nơi xảy ra tổn thất) hoặc chịu ảnh hưởng của chất cấm hay ma túy (trừ trường hợp sử dụng đúng theo đơn thuốc của bác sĩ dành cho người được bảo hiểm); thực hiện hoặc cố gắng thực hiện hành vi phạm tội; tham gia vào bạo loạn, nổi dậy hoặc phản loạn; cố gắng tự tử, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí; hoặc cố ý tự gây thương tích hoặc bệnh tật, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. Điều Khoản Bổ Sung Phúc Lợi Cho Người Đóng Phí không chi trả phúc lợi trong trường hợp người đóng phí bị thương tật toàn bộ hoặc tử vong do chiến tranh hoặc bất kỳ hoạt động chiến tranh nào, dù có tuyên chiến hay không; bất kỳ thương tích nào phải chịu khi đang phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị phụ trợ liên quan; say rượu (theo quy định của luật điều khiển phương tiện tại nơi xảy ra tổn thất) hoặc chịu ảnh hưởng của chất cấm hay ma túy (trừ trường hợp sử dụng đúng theo đơn thuốc của bác sĩ dành cho người được bảo hiểm); thực hiện hoặc cố gắng thực hiện hành vi phạm tội; tham gia vào bạo loạn, nổi dậy hoặc phản loạn; cố gắng tự tử, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí; hoặc cố ý tự gây thương tích hoặc bệnh tật, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí.

Tuyên Bố Từ Thông Tư 230: Bất kỳ thông tin thuế nào của Hoa Kỳ có trong văn kiện thông tin này đều không nhằm phục vụ, hoặc được soạn để sử dụng, và không thể sử dụng, cho mục đích (i) tránh các hình phạt theo Bộ Luật Thuế Vụ, hoặc (ii) quảng bá, tiếp thị hoặc giới thiệu cho một bên khác về bất kỳ vấn đề nào được nêu trong văn kiện này.

KHÔNG ÁP DỤNG TẠI NEW YORK.

Mẫu Hợp Đồng số IL2418 và các Mẫu Điều Khoản Bổ Sung số R I1903, R I1904, R I1905, R I1906, R I1907, R I1908, R I1909, R I1910, R I1911 và R I2422 được bảo lãnh phát hành bởi Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Assurity, Lincoln, Nebraska.

Assurity là tên tiếp thị cho tổng công ty tương hỗ Assurity Group, Inc. và các công ty con của Assurity Group, Inc. Những công ty con này bao gồm nhưng không giới hạn ở: Assurity Life Insurance Company và Assurity Life Insurance Company of New York. Assurity Life Insurance Company cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm ở tất cả các tiểu bang ngoại trừ New York. Tại New York, các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm được cung cấp bởi Assurity Life Insurance Company of New York, Albany, NY. Tình trạng sẵn có, đặc điểm và mức phí của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo tiểu bang.

Phiên bản tiếng Anh của tài liệu này là phiên bản chính thức nhằm phục vụ mục đích thi hành và diễn giải, cùng với đó, phiên bản tiếng Việt được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. (Các) hợp đồng bảo hiểm được tham chiếu hoặc quảng cáo trong tài liệu này chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh, đồng thời, phiên bản tiếng Anh của tài liệu này cũng như hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực thi hành trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Do có thể tồn tại sự khác biệt về ngôn ngữ, những tuyên bố trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh nội dung của hợp đồng bảo hiểm soạn thảo bằng tiếng Anh.

The English language version of this material is the official version for purposes of application and interpretation and the Vietnamese version is provided for informational purposes only. The insurance policy(s) referenced or advertised herein is only available in English, and the English version of this material and the policy will control in the event of a dispute. Statements contained in this material do not necessarily, as a result of possible linguistic differences, reflect the contents of the policy written in English.

Assurity[®]

Whole Life Protect+ Insurance



Protect Those Who Matter Most

Make sure the people who depend on you have something to rely on once you're gone with Assurity's whole life insurance. It's budget-friendly protection that stays with you your entire life, helping your family stay on track no matter what life brings.



Affordable Lifetime Coverage and More

Assurity's Whole Life Protect+ Insurance is permanent protection, designed to meet your needs throughout your life. It provides a **guaranteed death benefit**, which is money paid to your loved ones after you die, as well as **living benefits**¹ you can use to access cash if you get sick. It's easy to apply – you may not even need a medical exam.

Whole Life Protect+ Advantages:

☑ **Keep It for Life**

Get a strong, income-tax free death benefit with a price and coverage that stays the same regardless of future health.

☑ **Grow Cash Value**

Get a built-in savings component with your policy called cash value. You can flexibly withdraw or borrow² from it for expenses like college, retirement, or other needs.

☑ **Earn Dividends Back**

Benefit from Assurity's success through a potential yearly payout called a dividend,³ which you can use to increase your coverage, reduce your premiums, or take as cash.

☑ **Add Optional Coverage**

Customize your policy to meet your needs with riders that add extra life insurance, pause payments if you can't work due to a total disability, and more.

Whole life helps the people who depend on you:



Cover funeral costs



Pay off the mortgage or other debts



Stay on top of household expenses



Leave money for college



Keep a family business going

Living Benefits for Whole Life

Your policy allows you to advance a lump-sum portion of your death benefit early, **helping ease the burden of care** for your family at no extra cost.¹ Use it for medical bills, regular expenses or anything else you need when diagnosed with a qualifying health event:

- **Chronic illnesses**, where you require help for basic tasks like eating, bathing, moving, dressing, and using the bathroom
- **Critical illnesses** like heart attack, stroke and cancer
- **Terminal illnesses**, where you have 12 months or less to live

Kevin's Story

Kevin was 64 when he used the living benefits in his whole life policy to help him through a tough time battling prostate cancer. By accelerating \$30,000 of his \$100,000 death benefit, Kevin **received over \$21,000 to help cover expenses during his recovery**. After acceleration, Kevin still has \$70,000 in permanent death benefit protection – something he and his family can rely on in the future.

.....



Guaranteed Stability

Your whole life policy's cash value is guaranteed to grow over time. This can make it a great choice for staying ahead of market instability during uncertain times.

Illustration based on male, Age 54, Preferred Non-Tobacco, Pay to age 100. The net rider benefit paid is calculated as the present value of the accelerated death benefit amount less an administrative fee. The policy's death benefit, premiums and policy values will be reduced by the percentage of the death benefit accelerated.

Customize Your Policy

Life insurance should fit your unique needs and budget. Your financial professional can guide you through your options so you can feel confident your family and future are protected.

Benefit Amounts

Coverage starts at \$10,000 or more to help provide your loved ones a financial safety net.

Payment Options

A variety of payment periods are available to fit your goals and budget: 10 years, 20 years, to age 65, or to age 100.⁴

Extra Benefits

You can add extra protection and features to your policy for an additional cost.

Accidental Death Benefit Rider	Provides an added payout to your loved ones if you die as the result of an accident.
Children's Term Rider	Covers your children with term life insurance until they turn 25.
Critical Illness Rider	Pays you a lump-sum cash benefit when facing a serious illness or condition like a heart attack, stroke, or cancer.
Disability Waiver of Premium Rider	Pauses payments on your policy while you're totally disabled and can't work.
Guaranteed Insurability Rider	Allows you to purchase additional insurance up to five times before your 40th birthday without underwriting.
Level Term Rider	Provides term life insurance for a 10, 20 or 30-year term period.
Paid-Up Additions Rider (Periodic Premium or Single Premium)	Lets you put money into your policy to increase the cash value and death benefit either once or throughout your life.
Payor Benefit Rider	Waives payments for your child's insurance until their 25th birthday if you die or can't work due to a total disability.

How Much Do I Need?

There's no one-size-fits-all answer when it comes to life insurance—your family might depend on your benefit for years to come. Your insurance professional can help you get a complete picture.

Get a quick estimate of your coverage needs.

Immediate needs

(Income replacement, funeral costs)

+

Ongoing expenses

(Mortgage, childcare, living expenses)

+

Future expenses

(Education, retirement, other goals)

=

Total Life Insurance Needed

How Much Does It Cost?

The cost for your coverage depends on many things. No matter what your price is, it's guaranteed to never change as you get older. Plus, every policy comes with built-in living benefits¹ and cash value growth. Here's an example of how affordable coverage can be—a 30-year-old female can get a \$100,000 policy with all these features:

\$100,000
Whole Life

.....
\$61.¹⁶/mo.

- Permanent Protection**
- Living Benefits**
- Cash Value**
- Potential Dividends**

Illustration based on female, Age 30, Preferred Non-Tobacco, Pay to age 100



Whole Life Protect+ is there for you now and in the future. Give your loved ones the financial security they need to protect the life you've built.



Who We Are

For over 130 years, Assurity has been a source of stability for middle-income American families. We embrace our mission to help people navigate life's toughest moments, offering peace of mind you can rely on.

We're driven to deliver accessible insurance solutions to protect what matters most. Whether through our life, annuity, disability income, or supplemental health products, we empower families to safeguard their futures with simple, affordable protection.

As a mutual organization and Certified B Corporation, we prioritize people over profits, taking the long view and ensuring our customers always come first. We believe in the power of communities to support each other in times of need.

Together, we're building stronger families, stronger communities, and a brighter tomorrow.

Customer Service

800-276-7619
Ext. 4264

[assurity.com](https://www.assurity.com)

Certified



This company meets the highest standards of social and environmental impact

Corporation



1. Accelerated Death Benefit Rider is included in states where allowed. The chronic illness and critical illness benefits are included through issue age 70.
2. A withdrawal of dividends or paid-up additions, or taking a policy loan will reduce your death benefit amount. A minimum amount must be retained to keep the policy in force. Withdrawals may be subject to a fee. Assurity charges interest for policy loans.
3. Dividends are not guaranteed and are determined by Assurity's experience relative to assumed mortality, investment performance and expenses.
4. Issue ages for 10-pay, 20-pay and pay to Age 100: 15 days through 85 years; Issue ages for pay to age 65: 15 days through 54 years

.....

Right to Cancel – The policy contains a 30-day free look period.

Renewability – The policy is renewable to age 121.

Contestability – Assurity has the right to contest the validity of the policy or any attached riders based on material misrepresentations made in the application. Assurity cannot contest the validity of the policy or any attached riders after it has been force for two years from the issue date, except for fraudulent misstatements made in the application, when permitted by the law of the state where the policy is issued.

Suicide – If the insured person dies by suicide within two years of the issue date or two years of the last reinstatement date, Assurity's liability is limited to a refund of premiums paid, less benefits paid under any riders.

Misstatement of Age and/or Gender – If the insured person's age and/or gender is misstated in the application, Assurity will revise the policy and any applicable riders' benefit amounts to the amount the premium would have purchased for the correct age and/or gender.

Termination – The policy will terminate the earliest of the following: when premium is not paid by the end of the grace period; the date Assurity receives written notice to terminate; upon the insured person's death; when the loan balance exceeds the loan value; or on the expiration date listed on the policy schedule. Riders may contain additional conditions or limitations.

Exclusions – The Accelerated Death Benefit Rider does not pay benefits for illnesses that are the result of a self-inflicted injury or an attempted suicide while sane or insane; if required by law or government to use the rider to pay creditors' claims, whether in bankruptcy or otherwise; or to apply for, obtain, or keep a government benefit or entitlement. The Accidental Death Benefit Rider does not pay benefits for losses that are caused by or are the result of the insured person operating, learning to operate or serving as a crew member of any aircraft; engaging in hang-gliding, hot air ballooning, bungee jumping, parachuting, scuba diving, sail gliding, parasailing, parakiting, mountain or rock climbing, B.A.S.E. jumping, sky diving or cave diving; riding in or driving any motor-driven vehicle in an organized race, stunt show or speed test; officiating, coaching, practicing for or participating in any semi-professional or professional competitive athletic contest for which any type of compensation or remuneration is received; having a sickness, disease or infection other than infection from an accidental bodily injury received while this rider is in force; being exposed to war or any act of war, declared or undeclared; actively serving in any of the armed forces or units auxiliary thereto, including the National Guard or Army Reserve, except during the active duty training of less than 60 days; being addicted to drugs or suffering from alcoholism; being under the influence of an excitant, depressant, hallucinogen, narcotic, or any other drug or intoxicant, including those prescribed to the insured person by a physician that are misused; being intoxicated (as determined by the laws governing the operation of motor vehicles in the jurisdiction where loss occurs) or under the influence of an illegal substance or a narcotic (except for narcotics used as prescribed to the insured person by a physician); committing or attempting to commit a felony; being incarcerated in a penal institution or government detention facility; participating in a riot, insurrection or rebellion; driving any taxi for wage, compensation or profit; engaging in an illegal occupation; intentionally self-inflicting an injury; committing or attempting to commit suicide, while sane or insane; or traveling outside the United States or Canada for more than 14 days. The Critical Illness Rider does not pay benefits for conditions that are caused by or are the result of the insured person being exposed to war or any act of war, declared or undeclared; actively serving in any of the armed forces or units auxiliary thereto, including the National Guard or Army Reserve, except during active duty training of less than 60 days; engaging in hang-gliding, hot air ballooning, bungee jumping, parachuting, scuba diving, sail gliding, motor vehicle racing, parasailing, parakiting, mountain or rock climbing, B.A.S.E. jumping, sky diving or cave diving; being addicted to drugs or suffering from alcoholism; being intoxicated (as determined by the laws governing the operation of motor vehicles in the jurisdiction where loss occurs) or under the influence of an illegal substance or a narcotic (except for narcotics used as prescribed to the insured person by a physician); committing or attempting to commit a felony; being incarcerated in a penal institution or government detention facility; engaging in an illegal occupation; intentionally self-inflicting an injury; or committing or attempting to commit suicide, while sane or insane. The Disability Waiver of Premium Rider does not cover total disability caused by war or any act of war, declared or undeclared; any injuries received while serving in the armed forces or units auxiliary thereto; being intoxicated (as defined by the laws governing the operation of vehicles in the jurisdiction where loss occurs) or under the influence of an illegal substance or a narcotic (except for narcotics used as prescribed to the insured person by a physician); committing or attempting to commit a felony; participating in a riot, insurrection or rebellion; attempting to commit suicide, while sane or insane; or intentionally self-inflicting an injury or sickness, while sane or insane. The Payor Benefit Rider does not pay benefits for the premium payor's total disability or death caused by or the result of war or any act of war, declared or undeclared; any injuries received while serving in the armed forces or units auxiliary thereto; being intoxicated (as defined by the laws governing the operation of vehicles in the jurisdiction where loss occurs) or under the influence of an illegal substance or a narcotic (except for narcotics used as prescribed to the premium payor by a physician); committing or attempting to commit a felony; participating in a riot, insurrection or rebellion; committing or attempting to commit suicide, while sane or insane; or intentionally self-inflicting an injury or sickness, while sane or insane.

Circular 230 Disclosure: Any U.S. tax information contained in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code, or (ii) promoting, marketing or recommending to another party any matters addressed herein.

NOT AVAILABLE IN NEW YORK.

Policy Form No. I L2418 and Rider Form Nos. R I1903, R I1904, R I1905, R I1906, R I1907, R I1908, R I1909, R I1910, R I1911 and R I2422 are underwritten by Assurity Life Insurance Company, Lincoln, Nebraska.

Assurity is a marketing name for the mutual holding company Assurity Group, Inc. and its subsidiaries. Those subsidiaries include but are not limited to: Assurity Life Insurance Company and Assurity Life Insurance Company of New York. Insurance products and services are offered by Assurity Life Insurance Company in all states except New York. In New York, insurance products and services are offered by Assurity Life Insurance Company of New York, Albany, NY. Product availability, features and rates may vary by state.